



ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๗๔

ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ตามหนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๑๗๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แจ้งแนวทางการรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีกรมที่ดินจะปิดระบบลงทะเบียนรับข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ <https://tax.dol.go.th> ของกรมที่ดิน โดยเปลี่ยนมาใช้ระบบแพลตฟอร์มกลางเพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน ตามโครงการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน (กรมที่ดิน) ทางเว็บไซต์ <https://pipr.dol.go.th> ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ โดยกรมที่ดินจะส่งข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (OTP – One Time Password) ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

จังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้รับแจ้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากว่า ไม่สามารถรับข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (OTP – One Time Password) จากเว็บไซต์ <https://pipr.dol.go.th> ของกรมที่ดินผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบแล้วพบว่า สาเหตุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถรับข้อมูลได้เนื่องจากข้อมูลในกล่องรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เต็ม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการแก้ไขได้โดยการลบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่จำเป็นออก เพื่อให้มีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับการรับข้อมูลดังกล่าวจากกรมที่ดิน จังหวัดกระบี่จึงขอแจ้งแนวทางการแก้ไขดังกล่าวเพื่อให้แจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๘๙

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขที่ ๒๒๑๖

วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง



ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๐๑๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๑๘๕๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แจ้งแนวทางการรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีกรรมที่ดินจะปิดระบบลงทะเบียนรับข้อมูลผ่านเว็บไซต์ <https://tax.dol.go.th> ของกรมที่ดิน โดยเปลี่ยนมาใช้ระบบแพลตฟอร์มกลางเพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน ตามโครงการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน (กรมที่ดิน) ทางเว็บไซต์ <https://pipr.dol.go.th> ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ โดยกรมที่ดินจะส่งข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (OTP - One Time Password) ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากว่า ไม่สามารถรับข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (OTP - One Time Password) จากเว็บไซต์ <https://pipr.dol.go.th> ของกรมที่ดิน ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบแล้วพบว่า สาเหตุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถรับข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลในกล่องรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เต็ม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการแก้ไขได้โดยการลบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่จำเป็นออก เพื่อให้มีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับการรับข้อมูลดังกล่าวจากกรมที่ดิน จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งแนวทางการแก้ไขดังกล่าวให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ



สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้

โทร. ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นายกษิต์เดช อินมาก โทร. ๐๙ ๖๖๕๔ ๖๔๑๗